



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีและในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติ

เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิทยา หาญสุริย์)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป  
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น  
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๗	นางสาวอภิญา รุปคม	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์ ไปรายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดขอนแก่น หากท่านไม่ ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่า ท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์ จะทำสัญญาจ้างในครั้งนี้
๒	๐๐๘	นางสาวสุปราณี คำมุง	
๓	๐๑๓	นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี	
๔	๐๑๖	นางสาววรรณวิภา คำโมง	

*(Handwritten signature)*